
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          นโยบาย   

ยกระดับสาธารณสุขไทยแข็งแรงทุกวัย 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., บ้านเมือง, bangkokbiznews, newtv, ch3, thansettaki, 
hfocus)  
    - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ร่วมกับสำนักงบประมาณ ภายใต้
เป้าหมาย "ยกระดับสาธารณสุขไทย แข็งแรงทุกวัย เศรษฐกิจสุขภาพมั่นคง" กรอบวงเงินงบประมาณ 3.7 ล้านล้านบาท โดย
เน้นนโยบายสำคัญ เช่น การผลักดันโครงการ 30 บาทรักษาทุกท่ี การจัดการโรคไม่ติดต่อเรือ้รัง (NCDs) ด้วยการเสริมบทบาท 
อสม. การดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบางและจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5 ยกระดับโรงพยาบาลชายแดน ส่งเสริมการใช้สมุนไพรและ
เทคโนโลยีการรักษาอนาคต รวมถึงพัฒนาระบบสุขภาพจิตและการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา 

 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลความงามจากขมิ้นชัน 
     สื ่อที ่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ , มติชน) เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน, thereporter, กรุงเทพธุรกิจ, thaiger, 
optnews, Thailandplus) 

- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ขมิ้นชันมีศักยภาพด้านความงามและผวิพรรณ เนื่องจาก

มีสารเคอร์คิวมินช่วยลดการอักเสบ อาการระคายเคือง ลดเลือนจุดด่างดำ ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุการเกิดสิว 

สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงามได้เป็นอย่างดี ได้รับความนิยมแพร่หลาย โดยในปี 2567 มีมูลค่าในตลาดโลก 

ถึง 7,977.82 ล้านบาท แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยคาดว่ามีมูลค่าถึง 550 ล้านบาทหรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 

11.4% จึงประกาศให้ขมิ้นชันเป็น 1 ใน 15 สมุนไพร Herbal Champions เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ตลาดโลก สร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจให้กับประเทศ  

- ดร.ภญ.มณฑกา ธีรชัยกุล ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสมุนไพร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขมิ้นชันเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรม

เครื ่องสำอาง ปัจจุบันไทยมีผลิตภัณฑ์ที ่มีขมิ ้นชันเป็นส่วนประกอบ 5 ,954 รายการ คิดเป็นเพียง 2.06% ของตลาด

เครื่องสำอางไทย แสดงถึงช่องว่างและโอกาสในการเติบโตได้อีกมาก จึงเร่งส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้

พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ดูแลความงามจากขมิ้นชัน และการผลิตสารสกัดขมิ้นชัน เพื่อเพ่ิมมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันของ

ไทยในเวทีสากล 

 

          ฝุ่น PM2.5  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ฝุ่น PM 2.5 
     สื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน , ข่าวสด , ผู ้จ ัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, js100, amarintv, nationtv, thaigov, 
thailandplus, thaipbs, hfocus, thebangkokinsight) 
     รายงานสถานการณ์ 
     - นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สธ. ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ฝุ่น 
PM2.5 เผยข้อมูล ณ วันที่ 29 ม.ค. 68 แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มจังหวัด ดังนี้ 1.จังหวัดกลุ่มสีฟ้า มี 5 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี 
นราธิวาส ยะลา พัทลุง และสุพรรณบุรี 2.จังหวัดกลุ่มสีเขียว มี 23 จังหวัด 3.จังหวัดกลุ่มสีเหลือง มี 33 จังหวัด 4.จังหวัดกลุ่ม
สีส้ม มี 15 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สุโขทัย ตราด สมุทรสาคร นนทบุรี น่าน กรุงเทพมหานคร ราชบุรี สมุทรสงคราม 
กาญจนบุรี อุตรดิตถ์ สมุทรปราการ พิษณุโลก ระยอง และพิจิตร และ 5.จังหวัดกลุ่มสีแดง ไม่มี ทั้งนี้ คาดการณ์สัปดาหห์น้า

 

ประจำวันที่ 
30 มกราคม 2568 
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ค่าฝุ่น PM2.5 จะหนาตัวขึ้น จะส่งผลกระทบมากขึ้น แนะให้ประชาชนตรวจสอบค่าฝุ่นเมื่อต้องออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน 
รวมถึงการออกกำลังกลางแจ้ง ซึ่งจะมีความเสี่ยงรับสัมผัสฝุ่นเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน รับ
หน้ากากอนามัยได้ที่ รพ. ในสังกัด สธ. สสจ. สสอ.ใกล้บ้าน โดยแจกจะ 1 ชุด (7 ช้ิน) ต่อ 1 คน  
     คำแนะการออกกำลังกาย  
     - นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย แนะการออกกำลังกายในช่วงที่มีฝุ่นหนาแน่น ใช้หลัก “1 เช็ก 3 เปลี่ยน 1 
ประเมิน” โดย “เช็ก” ค่าฝุ ่นก่อนออกกำลังกาย หากค่าฝุ ่นเกิน 37.5 มคก./ลบ.ม. ควรเลี ่ยงออกกำลังกายกลางแจ้ง 
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หากฝุ่นเกิน 75 มคก./ลบ.ม. ควรงดออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างเด็ดขาด "เปลี่ยนเวลา" ออกกำลังกาย
เป็นช่วงบ่ายหรือเย็นเมื่อฝุ่นลดลง "เปลี่ยนสถานที่" มาออกกำลังกายในร่ม และ "เปลี่ยนรูปแบบ" การออกกำลังกายให้เป็น
กิจกรรมเบา ๆ เพื่อให้หัวใจเต้นในโซน 2 หรือประมาณ 126 ครั้งต่อนาที สุดท้ายควร "ประเมิน" ความพร้อมของร่างกายก่อน
ออกกำลังกาย ย้ำให้หลีกเลี่ยงสวมหน้ากากชนิด N95 ระหว่างออกกำลังกายทุกประเภท หากจะสวมหน้ากากอนามัยทาง
การแพทย์ออกกำลังกาย สามารถทำได้เฉพาะกิจกรรมเบาๆ เช่น เดินจ๊อกก้ิง แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว  
     ห้องปลอดฝุ่นในร้านอาหาร 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, hfocus, prd.) 
     - พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ขณะนี้มีห้องปลอดฝุ่นครบถ้วนในทุก รพ.ศูนย์/ รพ.ทั่วไป และจะ
ขยายเพิ่มเติมให้ครบถ้วนทุก รพ.ชุมชน และ รพ.สต. นอกจากน้ี ยังมุ่งเน้นในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน ล่าสุดได้มี
ความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งพร้อมจะให้ร้านอาหารเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชุมชนในการเป็นพื้นที่
ปลอดฝุ่น  
     - นพ.ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้สถานประกอบการประเภทร้านอาหารหรือภัตตาคารได้มีการ
เปิดพื้นที่ห้องปลอดฝุ่นแล้ว 234 แห่ง ใน 9 จังหวัด ล่าสุดมีการจัดอบรมเพิ่มเติมที่ศูนย์การค้าฟีนิกซ์ สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ใน
กรุงเทพฯและปริมณฑลอีกกว่า 50 แห่ง และจะเร่งขยายผลต่อเนื่องในเขตภูมิภาค โดยจะจัดการอบรมที่ จ.ภูเก็ต เชียงใหม่ 
กรุงเทพฯ ตั้งเป้าให้ได้ 20,000 แห่ง ภายใน 3 เดือนนี ้
     ใช้งบฯ กปท.แก้ปัญหาฝุ่น 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, js100) 
     - นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช. เร่งเชิญชวนให้หน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มประชาชน จัดทำ
โครงการต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันฝุ่น PM 2.5 เพื ่อลงผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ ้น โดยให้ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนผ่าน “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี” (กปท.) ล่าสุด สปสช. ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ไปยังผู้ว่าราชการ
กรุงเทพฯ นายกเทศมนตรี และนายก อบต. ผ่าน สปสช.เขต ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 
     วิจัยพบสารก่อมะเร็งใน PM2.5 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, ch7) 
     - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาทางวิชาการหัวข้อ "จุฬาฯ ระดมคิด พลิกวิกฤต PM2.5" แลกเปลี่ยนความรู้และ
นำเสนองานวิจัย โดย พญ.ภัทราวลัย สิรินารา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยืนยันว่า PM2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพทั้ง
ในระยะสั้นและยาว เช่น อาการระคายเคืองตา ไอแห้ง หอบหืด และมะเร็งปอด โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ 
และหญิงตั้งครรภ์ ที่อาจได้รับผลกระทบรุนแรงกว่า นอกจากนี้ มีงานวิจัยพบว่า PM2.5 มีสารโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็ง 
เช่น สารหนู แคดเมียม และโครเมียม ในระดับสูง เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งปอด หากมีความจำเป็นต้องออกจากบ้าน แนะนำ
ให้ใส่หน้ากาก N95 กระชับหน้าอย่างถูกวิธี ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ควรเข้าไปในท่ีร่ม และใช้เครื่องฟอกอากาศท่ีได้มาตรฐาน 
      แจกหน้ากากอนามัย 
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชติธุรกิจ, linetoday thaiPBS ) 
     -นพ.สุนทร สุนทรชาติ รองปลัด กทม. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัย กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 69 แห่ง 
อสส. รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกสำนักงานเขต ออกปฏิบัติการเชิงรุก รณรงค์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของฝุ่น PM2.5 พร้อมแจก
หน้ากากอนามัยแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยง สำหรับข้อมูลตั้งแต่เดือน ต.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2568 สำนัก
อนามัยและสำนักงานเขต 50 เขต ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัย รวมจำนวน 377,065 ช้ิน   ทั้งนี้ หากประชาชนมีอาการ
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ผิดปกติ ไอ จาม หายใจลำบาก มีผื่นแดงตามตัว มีน้ำมูก หอบเหนื่อย ตาแดง ให้ไปพบแพทย์ที ่สถานพยาบาลใกล้บ้าน 
ศูนย์บริการสาธารณสุขท้ัง 69 แห่งหรือคลินิกมลพิษทางอากาศ ในโรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง 8 แห่ง 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชติธุรกิจ, linetoday ) 
     -ดร.สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย เปิดเผยว่า ปัญหาฝุ่น PM 
2.5 เริ่มหนักขึ้นนับจากปี 2562 และต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ ด้วยความกดอากาศสูงจากแผ่นดินใหญ่ไซบีเรีย และจีน โดยเฉพาะ
ช่วงฤดูหนาว อากาศเย็นเป็นมวลอากาศหนักท่ีกดทับพ้ืนดิน ทำให้แหล่งกำเนิดมลพิษต่าง ๆ ที่อยู่บนพ้ืนโลกไม่สามารถลอยขึน้
ไปได้  รัฐบาลต้องกลับมาให้ความสำคัญว่า ฝุ่นคือวาระแห่งชาติ ที่ต้องจัดการให้หมด รถยนต์ รถแท็กซี่ รถเมล์ทั้งหลาย ต้อง
ให้เป็น EV แล้วรถเครื่องยนต์ดีเซลต้องใช้น้ำมันยูโร 6 แล้วในเมืองต้องมีโซนที่เป็นรถสร้างมลพิษห้ามเข้า สิ่งเหล่านี้ต้อง
ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ จะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำไม่ได้ 
      ขณะเดียวกันคือเรื่องการเผาไร่อ้อย ต้องสั่งการไปยังโรงน้ำตาลทั้ง 58 แห่ง ห้ามรับอ้อยไฟ ถ้ารับมาต้องผิดกฎหมาย 
รวมถึงการเผาไร่นาผิดกฎหมายทั้งหมด มีโทษปรับ 25,000 บาท จำคุก 3 เดือน เพราะมีการจูงใจเยอะแล้ว จากทุกวันนี้ ถ้า
ใครเอาอ้อยดีเข้าโรงน้ำตาลให้ 120 บาท/ตัน ถ้าเป็นอ้อยไฟไหม้หักแค่ 30 บาท ถือเป็นบทลงโทษที่ยังน้อย   และสิ่งที่สำคัญ
คือ ท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องใช้อำนาจ แล้วก็มีตัวช้ีวัดถ้าหากว่ายังมีการเผาแล้วก็มีปัญหามากกว่าเดิม อย่างนี้อยู่
ไม่ได้ ต้องให้เขาเป็น Single Command" 

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

สร้างสถาบันมะเร็งฯแห่งใหม่ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage 
    - ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติรายการโครงการก่อสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติแห่งใหม่ สาขาบางขุนเทียน จำนวนเงินรวม 
3,307,716,100 บาท ตามที่ สธ. เสนอ ท้ังนี้ คาดว่าจะสามารถรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งท่ีมีความซับซ้อนได้อย่าง
ครอบคลุม โดยมีเตียงรองรับจำนวน 200 เตียง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การวิจัยเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งที่ครอบคลุม
ทุกด้านของประเทศ รวมถึงพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศแก่ผู้ป่วยทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียม 

 

โรคพิษสุนัขบ้าในวัวท่ีขอนแก่น 
    สื ่อที ่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ไทยนิวส์, thethaiger, thebetter, 
sondhitalk, mcot, kapook, mono, thaipbs, workpointnews, pptvhd36) 
    - นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผยถึงความหน้ากรณีพบโคติดเชื้อพิษสุนัขบ้า สนง.ปศุสัตว์จ.
ขอนแก่น ได้รับแจ้งจากเกษตรกรพบโคเนื้อ ในพื้นที่หมู่ท่ี 3 บ้านโคกสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ป่วยมีอาการคล้ายโรคพิษสุนัขบ้า 
จึงรักษาตามอาการและกักดูอาการ ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในวัว 4 ฟาร์ม ยังไม่พบสัตว์ป่วยเพิ่มเติม ได้ดำเนินการควบคุมโรค
อย่างเคร่งครัด รวมถึงฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงในพื้นที่กว่า 3 ,500 ตัว พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกซื้อเนื้อสัตว์จาก
แหล่งที่มีใบรับรองมาตรฐาน อย่ากังวล และติดตามคำแนะนำจากสธ.อย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคง
เฝ้าระวังและบูรณาการการทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด   
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน,) 
     -นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผูต้รวจฯ เขตสุขภาพที่ 7 กล่าวว่า สสจ.ขอนแก่น ได้เร่งลงพื้นที่สอบสวนโรคแล้ว เบื้องต้นมี
ข้อมูลของผู้สัมผสัเสีย่งสูง คือ ผู้ที่ชำแหละเนื้อวัว ผู้ที่สัมผัสกับน้ำลายของวัวที่อาจติดเชื้อ ส่วนผูส้ัมผัสเสี่ยงต่ำ คือ กลุ่มผู้ที่
รับประทานเนื้อวัวในช่วงเวลาใกลเ้คียงกับท่ีพบวัวติดเชื้อพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ประมาณ 400 ราย  ทาง สสจ.ขอนแก่น ไดล้งพื้นที่
สอบสวนและควบคุมโรคด้วยวัคซนีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว และยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจากเหตุการณด์ังกล่าว 
        ขณะเดียวกัน นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นได้สำรวจสัตว์เลี้ยงในอำเภอซำสูงและฉีดวัคซีนพิษสุนัข
บ้า นำสุนัข 36 ตัว และแมว 3 ตัว รวม 39 ตัว ซึ่งเป็นสัตว์ที่สัมผัสสัตว์ป่วย มาทำการฉีดวัคซีน และนำสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ รวม 89 ตัว  ผ่าตัดทำหมัน นอกจากนี้ยังให้วัคซีนกระตุ้นภูมิกับสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของไปแล้ว
ประมาณ 2,000 ตัว และได้กักสัตว์ไว้ดอูาการที่วัดป่าซำสูงวนาราม ต.กระนวน อ.ซำสูง หมา 16 ตัว ตอนนี้ยังไม่พบเช้ือโรคแต่
อย่างใด 
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โรคเมตาโครมาติกลิวโคดิสโทรฟี (MLD)     
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน  
    - รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี ที่ปรึกษาผช.รมต.สธ. กล่าวถึงกรณีข่าวเด็กชายอายุ 2 ขวบ 4 เดือน ป่วยด้วยโรคเมตาโคร
มาติกลิวโคดิสโทรฟี (MLD) ซึ่งเป็นโรคหายาก ว่า จำนวนผู้ป่วยโรค MLD ในประเทศไทยยังไม่ชัดเจน ซึ่งข้อมูลปัจจุบันสถาบนั
สุขภาพเด็กฯ มีการรักษาอยู่ 4-5 ราย แต่ในสหรัฐอเมริกามีรายงานพบได้ 1 ใน 400,000 ราย ประเทศอังกฤษพบเฉลี่ยปีละ 
20 ราย สำหรับการป้องกันโรค MLD ทำได้ยากมาก แต่จะเน้นในการวางแผนการมีบุตร ด้วยการตรวจหาความเสี่ยง และ
ระหว่างตั้งครรภ์สามารถเจาะโครโมโซมตรวจได้ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newstv, thaipbs, hfocus) 
    - นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยข้อมูลโรคเมตาโครมาติก ลิวโคดีสโทรฟี (MLD)  เป็นโรคทาง
พันธุกรรมหายากจากการขาดเอนไซม์ Arylsulfatase A: ส่งผลให้เกิดการเสื ่อมสภาพของชั้นไขมันห่อหุ้มเส้นประสาท  
และนำไปสู่ความผิดปกติทางระบบประสาท ในสถาบันสุขภาพเด็กฯ มีผู้ป่วยท่ีได้รับการวินิจฉัยประมาณ 10 - 15 ราย 

 

โรคไข้หวัดนก 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (.ไทยรัฐ)  เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, สวพ.91, thereporter,thebetter, 
pptvhd36ม linetoday, thailandplus, linetoday) 
    -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยว่า สหราชอาณาจักร รายงานพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H5N1 รายแรกในรอบ 3 ปี 
โดยผู้ป่วยมาจากเขตเวสต์มิดแลนส์ ประเทศอังกฤษ ติดเชื้อจากการสัมผัสกับสัตว์ปีกท่ีติดเช้ือในฟาร์ม ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาจนอาการดีขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ทางการของสหราชอาณาจักรกำลังติดตามความเสี่ยงของเชื้อไข้หวัดนกกลายพันธุ์ มี
การออกมาตรการด้านสาธารณสุข โดยขยายพื้นที่ป้องกันไข้หวัดนกครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยจากการประเมินขณะนี้ยังคง
มีความเสี่ยงต่อประชาชนท่ัวไปอยู่ในระดับต่ำ และยังไม่พบหลักฐานการแพร่เช้ือจากคนสู่คน สำหรับประเทศไทยถือว่ามีความ
เสี่ยงต่ำ แต่กรมควบคุมโรคยังคงบูรณาการความร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอย่าง
เข้มแข็ง ติดตามเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทั้งในสัตว์และในคนอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มแข็งของมาตรการป้องกันการติดเช้ือ
เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคติดตอ่จากสัตว์สู่คน ทั้งนี้ ขอแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกหลีกเลี่ยงการสัมผสัสตัว์
ปีก สุกร หรือโคนม ที่ป่วยหรือตาย และไม่นำซากสัตว์ปีกหรือสัตว์ท่ีป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ ไปประกอบอาหารเด็ดขาด. 

 

ปลัดสธ. ต้ังกลุ่มงานการพยาบาลรับบริจาค 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus) 
    -นพ.ภูวเดช สุระโคตร รองปลัด สธ. เปิดเผยว่า ล่าสุด นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  ปลัด สธ.ลงนามคำสั่ง สธ.0208.02/ว
745 เรื ่อง การจัดตั ้งกลุ ่มงานการพยาบาลการรับบริจาค ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื ้อเยื ่อ รพศ./รพท. จำนวน 6 แห่ง 
ประกอบด้วย รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก รพ.ขอนแก่น รพ.ร้อยเอ็ด รพ.อุดรธานี  รพ.มหาราชนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา 
และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และหลักเกณฑ์การประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานการ
พยาบาลการรับบริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื ่อ ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั ่วไป สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งมีผลดำเนินการแล้ว 

 

ความคืบหน้าตำแหน่ง นักสาธารณสุข 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus 
    - สภาการสาธารณสุขชุมชนออกแถลงการณ์ เรื่อง ชี้แจงการดําเนินการของชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย)  
ลงนามโดย รศ.รพจน์ พรหมสัตยพรต นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน มีเนื ้อหาระบุว่า ตามที่มีข่าวชมรมนักวิชาการ
สาธารณสุขฯ เตรียมขับเคลื ่อนการจัดบุคลากรลงตำแหน่งนักสาธารณสุขและเงินประจำตำแหน่ง รวมถึงนัดรวมตัว  
เพื่อกดดันการทำงานของ สธ. และ มท. เป็นการดำเนินการโดยชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสภาฯ  
ทั้งนี้ สภาฯยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ 
    - ดร. ริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ เผยถึงกรณีนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน ออกแถลงการณ์
ดังกล่าวว่า เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของนายกสภา โดยไม่ผ่านมติคกก.สภาฯ หรือคณะทำงานสภาฯ พร้อมย้ำชมรมฯ ยัง
ขับเคลื่อน ผลักดัน และนัดหมายรวมพล ติดตามสิทธิ ความก้าวหน้าค่าตอบแทนของนักสาธารณสุขเช่นเดิม โดยการ
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ดำเนินการของชมรมฯ และเครือข่าย ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับสภาฯ และชมรมฯ ไม่เคยแอบอ้างใช้ชื่อสภา ในการขับเคลื่อนแต่
อย่างใด 
การตรวจหาวัณโรคระยะแฝง 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, thaitodaynews, hfocus) 
     - นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยถึงความสำคัญของการตรวจหาวัณโรคระยะแฝง ซึ่งเป็นข้ันตอน
สำคัญในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ติดเช้ือพัฒนาเป็นผู้ป่วยวัณโรคในอนาคต ช่วยลดการแพร่ระบาดของวัณโรคในชุมชน และลดการ
ป่วยเป็นวัณโรคได้ประมาณ 10% โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง การตรวจสามารถทำได้โดยการตรวจเลือดหา
การติดเชื้อ (IGRAs) หรือการทดสอบทางผิวหนังที่เรียกว่า Tuberculin Skin Test (TST) หากผลตรวจพบว่ามีการติดเช้ือ 
แพทย์จะพิจารณาให้ยาเพื่อกำจัดเช้ือและป้องกันการพัฒนาไปสู่ระยะรุนแรง 

 

ทลายรง.ผลิตยาสเตียรอยด์เถื่อน 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) 
    - พ.ต.อ.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ รรท.ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รอง
เลขาธิการ อย. ร่วมแถลงผลจับกุม 2 คดี โดยคดีที่ 1 อย.ตรวจค้นโรงงานผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบันในซอยแจ้งวัฒนะ 6 
ย่านหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พบยาสเตียรอยด์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา 1,930,000 เม็ด เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ยา 
พ.ศ.2510 และเตรียมส่งตัวอย่างตรวจพิสูจน์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคดีที่ 2 ตรวจค้นร้านขายยาในกทม. จับกุม
เภสัชกรเถื่อน 12 ราย ใน 12 ร้าน และตรวจยึดยาอันตรายยาขึ้นทะเบียนตำรับยา และพยานหลักฐานอื่นๆ 26 รายการ ซึ่ง
จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านยาแต่ละแห่งตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป 

 

บุหร่ีไฟฟ้า 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, มติชน, Bugaboo, CH7HD, Lokwannee, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด) 

- ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  กล่าวถึงกรณี

ฟิลิปปินส์กำลังเผชิญปัญหา รายได้ภาษียาสูบลดลง 24.8% ขณะที่จำนวนนักสูบเพิ่มขึ้น 9.5 ล้านคน โดยมีวัยรุ่นกว่า 1 ล้าน

คน อัตราการสูบบุหรี่เพิ่มเป็น 18.9% ในปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการระบาดของ บุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้มี

ข้อเสนอให้ขึ้นภาษีบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อควบคุมการบริโภคและเพิ่มรายได้รัฐ สำหรับไทย ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะมีการประชุมเพื่อ

พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าฯ เกี่ยวกับกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้า ที่จะเสนอทางเลือก

นโยบายกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษา ผลกระทบจากฟิลิปปินส์ 

เพราะหากไทยยกเลิกกฎหมายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า อาจเผชิญปัญหาคล้ายกัน ทั้งรายได้ภาษีท่ีลดลง และการเพิ่มขึ้นของนักสูบ

หน้าใหม่ โดยเฉพาะเยาวชน 

- นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ อดีต ส.ส. จ.เชียงราย และอดีตรองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการ

สาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่านบัญชี X ถึงกระบวนการทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากฎหมาย

บุหรี่ไฟฟ้า โดยยืนยันว่าได้เปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้าน รวมถึงเชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรค มาร่วมให้ข้อมูล หลังการพิจารณา ส่วนใหญ่เห็นว่าควรควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย เพื่อ

ป้องกันการเข้าถึงของเยาวชน และไม่ริดรอนสิทธิของผู้สูบ โดยระบุว่ามาตรการปัจจุบัน เช่น การแบนบุหรี่ไฟฟ้าและการเก็บ

ภาษีบุหรี่อัตราสูง ไม่ได้ช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ในไทย พร้อมเรียกร้องให้ทบทวนแนวทางควบคุมยาสูบอย่างเร่งด่วน 

-  ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า จากการณีเพจ Drama-addict ออกมาโพสต์ข้อความอยากให้

หน่วยงานที่เกี่ยวแล้วตรวจสอบการจำหน่ายขนมรูปเลียนแบบบุหรี่ไฟฟ้าบริเวณหน้าสถานศึกษา ด้านในขนมลักษณะเป็นผง 

รสชาติเปรี้ยวซ่าและเวลากินก็ทำเหมอืนกำลังพ่นควันออกมาด้วย ทำให้ผู้ปกครองเกิดความกังวลใจ จากการตรวจสอบพบไมม่ี

เลข อย. เป็นขนมเถื่อนท่ีลักลอบนำเข้าโดยไม่ไดร้ับอนุญาต ไม่มีฉลากภาษาไทยและที่ตั้งของผู้ผลิตและผู้นำเข้า เสี่ยงได้รับสาร

ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สี วัตถุกันเสีย และวัตถุแต่งกลิ่น เตือนผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายมีความผิดตามกฎหมาย หาก

พบวัตถุเจือปนอาหารที่ผิดกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ เบื้องต้น สพฐ. ตรวจสอบพบมีการจำหน่ายอยู่ในร้านค้าภายใน
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

โรงเรียนจริง และได้สั่งห้ามนำขนมลักษณะคล้ายบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่าย รวมทั้งให้โรงเรียนนำตัวอย่างสินค้าไปให้หน่วยงาน

สาธารณสุขตรวจสอบ   

ตรวจสอบ สว.หมอเกศ 
   สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., hfocus, thaipbs, thaiger, ch3) 
   -นายกองตรี ดร.ธนกฤติ จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วย รมว.สธ. เผย สสจ.เพชรบุรี ได้ลงพื้นที่เกศกมลคลินิก ใน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็น
คลินิกท่ี พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย สว. มีการแขวนป้ายหมอ ผลการตรวจสอบพบว่าคลินิกดงักล่าวมี พญ.เกศกมล เป็นเจ้าของ 
ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และยังมีชื่อเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล รวมถึงเป็นแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ต่อมามีการ
แจ้งเปลี่ยนช่ือแพทย์ผู้ดำเนินการเป็นท่านอื่น ไม่เคยพบข้อร้องเรียนหรือถูกดำเนินคดใีนทางการแพทย์ใดๆ มาก่อน ดังนั้น การ
แขวนป้ายนี้ไม่ได้มีความผิดปกติใดๆ สบส.ตรวจยังไม่พบความผิด ถือว่าเป็นเรื่องที่ พญ.เกศกมล ต้องไปอธิบายกับ ป.ป.ช.เอง  

 

พลิกโฉมบริการ 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (js100, thailandplus) 
    - นพ.ศิรสิทธ์ิ สถิรเจริญกุล ผู้ช่วยผู้ผอ.ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า กล่าวว่า ช่วงต้นปี 2566 รพ.พระนั่ง
เกล้าได้นำเทคโนโลยีมาปรับระบบบริการ ใช้โอกาสนโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมต่อระบบ
ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย ผ่านระบบออนไลน์ครบวงจร ลดเวลารอคอย ลดความแออัดใน รพ. พร้อมปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภาย
เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้ผู้ป่วย เปลี่ยนภาพจำ รพ.รัฐในอดีต 

 

บุกจับร้านน้ำกระท่อม 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก.) 
    - ตำรวจไซเบอร์บุกจับร้าน "ล้านท่อม 24 ม.อุบล" หน้าม.อุบลราชธานี ลักลอบขายน้ำต้มพืชกระท่อมบรรจุขวดตลอด 24 
ช่ัวโมง โดยยึดของกลางน้ำกระท่อม 310 ขวด เจ้าของร้านรับสารภาพว่าเปิดร้านขายน้ำกระท่อมให้กลุ่มเยาวชนและนักศึกษา 
มีรายได้เฉลี่ยวันละหลายพันบาท แจ้งข้อหาภายใต้ พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ในฐาน "ผลิต มีไว้เพื่อจำหน่าย และจำหน่าย
อาหารที่ห้ามผลิตหรือจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต" ควบคุมตัวและส่งดำเนินคดี พร้อมเตือนให้ระมัดระวังการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก ก.สธ.เพื่อความปลอดภัย 

 

ญี่ปุ่น" เผยตัวเลข "นักเรียน" ฆ่าตัวตาย 
       สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ,เดลินิวส์, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์ ) 
       -รัฐบาลญี่ปุ่นเผย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568 มีเด็กที่เข้าเรียน รร.ประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลายในญี่ปุ่น 
เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในปี 2567 จำนวน 527 คน เพิ่มขึ้น 14 รายจากปี 2566 และสูงกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้าที่ 514 
คนในปี 2565 ด้าน ก.สาธารณสุขฯ ถือเป็นสถานการณ์ร้ายแรง และจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจเหตุ
ปัจจัย ทั้งนี้ มีข้อมูลปัญหาการฆ่าตัวตายที่เกี่ยวข้องกับ รร. มี 578 ราย และเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดีย หรือการโต้ตอบ
ออนไลน์ 42 ราย 

 

ผลสำรวจกลุ่มตัวอย่าง Gen Z 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ) 
       -จากรายงานหัวข้อเรื่อง "Gen Z: เรียกร้องการเข้าถึงและการเปลี่ยนแปลงด้านการดูแลสุขภาพ" ที่สำรวจ Gen Z (อายุ 
18-27 ปี) จำนวน 5,000 คนใน 10 ประเทศ พบว่า Gen Z ให้ความสำคัญกับสุขภาพกายพอๆ กับการให้ความสำคัญกับ
สุขภาพจิต คือ มีความกังวลด้านสุขภาพกายร้อยละ 56 และสุขภาพจิตร้อยละ 57 ขณะที่ให้ความสำคัญกับทั้งสองด้านเท่ากัน
ที่ร้อยละ 59   ต่างจากความเช่ือท่ัวไปที่มองว่า Gen Z สนใจเรื่องสุขภาพจิตมากกว่าสุขภาพกาย    

 

 


